

ธ.เกษตรโลกรุกเศรษฐกิจพอเพียง

นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงผลการประชุมสินเชื่อกเกษตรและชนบทโลกครั้งที่ 2 ว่าสถาบันการเงินและองค์กรพัฒนาด้านการเกษตรและชนบทรวม 340 สถาบันจาก 120 ประเทศใน 5 ทวีป ได้ตกลงร่วมลงปฏิญญาแลกเปลี่ยนความรู้ใน 5 ด้านเพื่อสร้างระบบที่ดีที่สุดสู่ภาคเกษตรกรรม รวมถึงสร้างความสมดุลด้านอาหาร-ประชากรและทรัพยากรธรรมชาติไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

สำหรับความรู้ทั้ง 5 ด้าน มีทั้งการใช้ นโยบายเชิงกลยุทธ์และโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถของภาคเกษตรให้ตอบสนองความ

ต้องการความมั่นคงที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงความเพียงพอด้านอาหาร โดยอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประสานความเชื่อมโยง การมีส่วนร่วมและการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรให้สม่ำเสมอ การขยายและปรับปรุงความสามารถเพื่อให้ประชาชนระดับฐานรากเอาชนะวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติ

นายธีรพงษ์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้ให้ความสนใจเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คนไทยเป็นอย่างมาก และต่างชื่นชมถึงพระอัจฉริยภาพและตั้งใจนำไปปรับใช้กับงานพัฒนาชนบทในประเทศของตนเองด้วย.

เคล็ดลับ 3 พ.ย. 50 น. 7

ชู 'เศรษฐกิจพอเพียง' ใช้แก้จนให้คนทั่วโลก

โพสต์ทูเดย์ — ที่ประชุมสินเชื่อกเกษตรโลก น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการพัฒนาชนบท

นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงผลการประชุมสินเชื่อกเกษตรและชนบทโลก ครั้งที่ 2 ว่า ประเทศสมาชิกให้ความสนใจในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องการจะนำไปปรับใช้กับงานพัฒนาชนบทในประเทศของตัวเอง

นอกจากนี้ยังเห็นตรงกันในเรื่องการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และได้ลงนามปฏิญญาร่วมกันใน 5 เรื่อง คือ 1.การใช้นโยบายเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถของภาคการเกษตรให้ตอบสนองความต้องการด้านอาหารที่เพิ่มขึ้น โดยยังคงอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.การประสานความเชื่อมโยง

ระหว่างองค์กรให้สินเชื่อกภาคการเกษตรและสถาบันการเงินขนาดย่อม 3.ส่งเสริมความสามารถให้ผู้ยากไร้เอาชนะความเปราะบางจากวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติและวิกฤติการณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น

4.การใช้ประโยชน์จากความรู้ก้าวล้ำทางเทคโนโลยี และ 5.การทบทวนและจัดโครงสร้างกรอบการดำเนินงานด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ที่จะช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เสริมสร้างกระแสทางด้านการเงินและบริการต่างๆ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาคการเกษตรและภาคชนบท

“ประเด็นสำคัญที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ คือการสร้างระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาด้านการเกษตรของแต่ละประเทศ เปิดโอกาสให้คนยากจนเข้าถึงบริการทางการเงิน” นายธีรพงษ์ กล่าว ○

โพสต์ทูเดย์ 3 พ.ย. 50 น. 12